





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

23 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานรพ.นาวิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท.,ทีวีทุกช่อง, thailandplus, thaitodaynews, ch7)</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูล พร้อมคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ รพ.นาวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.หนองบัวลำภู ทั้งนี้ รพ.นาวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารพช.เฉลิมพระเกียรติ พร้อมยกระดับการบริการเฉพาะทาง ทั้งศูนย์ผ่าตัดตาต่อกระจก ช่วยลดเวลารอคอยการผ่าตัดเหลือเพียง 1 สัปดาห์ ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่วยผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p>	
<p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, แนวหน้า, thecoverage, hfocus, pptv, theactive, newtv, chiefocus, voicetv, thaitodaynews, wfirethailand, INN, btripnews, theagendathai)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วย รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการ กทม. และ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ร่วมแถลงข่าวและลงพื้นที่หน่วยบริการนวัตกรรมตามนโยบาย "30 บาทรักษาทุกที่ สุขภาพดีเริ่มที่ใกล้บ้าน" ในกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จิต-ทองคำ บำเพ็ญ กทม. โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า จากเดิมจะแถลงข่าว Kick off 30 บาทรักษาทุกที่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ วันที่ 26 ส.ค.นี้ แต่ช่วงนี้เป็นรอยต่อของรัฐบาล เกรงว่า จะมีปัญหาข้อกฎหมาย จึงปรับเป็นการตรวจเยี่ยมความพร้อม ซึ่งจะมีการติดโลโก้ 30 บาทรักษาทุกที่ใน กทม. โดยหากมีตราสัญลักษณ์ติดที่ใดประชาชนไม่ว่าอยู่เขตไหนในประเทศไทย ก็สามารถไปใช้บริการได้ ขณะที่รอการเปิดเป็นทางการถือว่าเป็นการทดลองใช้ โดยได้เพิ่มหน่วยบริการ ทั้งร้านยา คลินิก กว่า 1,500 หน่วยใน กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark.</p> <p>- โพสต์พาดหัวข่าวเว็บไซต์ hfocus ระบุ ประเดิมโลโก้ใหม่ 30 บาทรักษาทุกที่ เลื่อนคิกออฟ 26 ส.ค. บัตรทอง กทม. เหตุช่วงรอยต่อรัฐบาล พร้อมแสดงความเห็น เลื่อนหรือไม่เลื่อนก็เหมือนเดิม ที่ที่ใช้สิทธิได้หรือไม่ได้ก็เหมือนเดิม ชักดาบและชักค้อน ก็เหมือนเดิม ที่เพิ่มมามีแต่โลโก้ใหม่ กับ 5 แสนที่หายไป ยังไม่รู้ว่าจะติดโลโก้ คลินิกต้องซื้อสติ๊กเกอร์เองมัย</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>รัฐบาลสั่งตั้งออร์รวมช่วยน้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน360องศา, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐออนไลน์, เดลินิวส์ออนไลน์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, Ch3Plus, act10news, แนวหน้า, มติชน, PPTVHD36, headtopics, mgronline, mgronline, infoquest, onbnews, Topnews, MGROline, คมชัดลึก)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความลง X แสดงความห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือ โดยเฉพาะน่าน เชียงราย และพะเยา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการก่อนเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงมอบให้นายภูมิธรรม เวชยชัย ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ สั่งการให้ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ จัดเจ้าหน้าที่ลงช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ติดตามสถานการณ์ 24 ชั่วโมง พร้อมส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยทุกครอบครัวและเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังขณะนี้</p> <p>- ด้าน นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมการบริหารจัดการน้ำ (แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ) ว่า รัฐบาลไม่นั่งนอนใจ ที่ประชุมได้ทบทวนแผนงานที่ได้กำหนดในช่วงที่ผ่านมา และ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สั่งการทุกกระทรวงฯ เร่งช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ โดยแผนเฉพาะหน้าได้ให้ ก.มท.ตั้งศูนย์แต่ละจังหวัดโดยมอบให้ผวจ. เป็นผู้ประสานหน่วยราชการต่าง ๆ และให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มท.ดูข้อมูลหมาย และการประกาศ เป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อใช้อุปกรณ์ในการป้องกันภัย ก.เกษตรฯ ดูแลเรื่องชลประทาน ซึ่งเขื่อนสิริกิติ์ยังรองรับน้ำได้อีก 40% พร้อมสั่งตั้งวอร์รูมที่กรมชลประทาน ตลอด 24 ชม. ติดตามน้ำภาพรวมทั้งหมด สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ประสานกับกรมชลประทาน และก.คมนาคม ตรวจสอบทางน้ำไหลผ่านถนนและเปิดทางให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่วนก.สร.ให้ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชน ที่อาจเจ็บป่วยต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข และก.พาณิชย์ให้ควบคุม ราคาสินค้าไม่ให้สูงขึ้นในช่วงอุทกภัยและต้องไม่ขาดแคลน</p> <p>สร.เฝ้าติดตาม-เตรียมความช่วยเหลือน้ำท่วม ภาคเหนือ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐออนไลน์, thegendathai, newtv, สยามรัฐ, บ้านเมือง, Headtopics, สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์, ThaiPBS, Ch3Plus)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบออนไลน์ ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด เตรียมบุคลากรทางการแพทย์ให้พร้อม เพื่อช่วย ประชาชนด่วน โดยตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.-15 ส.ค. 67 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 24 จังหวัด 18,500 ครัวเรือน ส่วนปัจจุบัน ยังได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมให้สสจ. และหน่วยบริการทุกแห่งทบทวนและซักซ้อมแผน เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย โดยได้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2,200 ชุด ยาชุดแพทย์แผนไทย เช่น ยาฟ้าทะลายโจร 399 ชุด ยาหอมนาโกฎิ 1,100 ชุด ยาปราบชมพูทวีป 569 ชุด ยาธาตุบรรจบ 1,984 ชุด ยาจันทร์ลีลา 473 ชุด</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์Hfocus</p> <p>-นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยได้มอบหมายให้ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต หรือ MCATT เขตสุขภาพที่ 1 จัดตั้งทีม EOC (Emergency Operation Center) เตรียมความพร้อมลงพื้นที่ดูแลจิตใจประชาชน และวางแนวทางการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก พร้อมประสานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยติดสุราไม่ให้ ขาดยา</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>-นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นพ.สสจ.น่าน เผยการดูแลประชาชนพื้นที่น้ำท่วม พบอุบัติเหตุ หกล้ม ผื่นคัน ยังไม่มีรายงาน เสียชีวิต ประสานขอบุคลากรจังหวัดใกล้เคียงร่วมดูแล ส่งทีมเข้าพื้นที่ดูแลสุขภาพ ส่งยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เผยยาที่ต้องใช้ จำนวนมากคือชุดน้ำท่วม สั่งซื้อ-ขอยืมแล้ว มาทันใช้ ส่วน “รพ.น่าน” น้ำท่วมทางเข้า อาคารไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนรพ.สต. เบื้องต้นเสียหาย 5 แห่ง ทั้งที่สังกัด สร.และสังกัด อบจ. รวม 5 แห่ง ที่ทำวังผาและอำเภอกู่เพียง คาดมีเพิ่ม</p>	
<p>ฝิดาษวานร</p> <p>1. พบผู้ป่วยโรคฝิดาษวานร สายพันธุ์เซลล์ 1b รายแรกในไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผจก., ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สยามรัฐ, คมชัดลึก, , hfocus, thaiger, workpointnews, sonhditalk, thaich8, amarin, ejan, isranews, newtv, js100, mcot, one31, moneyandbanking, ch7, bugaboo, headtopics, ch3plus, TNN, pptv, , thaipbs, nation, topnews, thailandplus, sanook, thebangkokinsight)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวว่า ทราบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยชายชาวยุโรปวัย 66 ปี ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกา ยืนยันติดเชื้อฝิดาษวานร clade 1b รายแรกในไทย และมอบหมาย นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมคร. เร่งดำเนินการเข้มงวดมาตรการป้องกันควบคุมโรคและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรม คร. กล่าวว่า จากนี้ต้องรายงานผลไปยัง WHO ตามมาตรฐาน IHR รวมถึงกำชับ ไปยังกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคทุกด่าน โดยเฉพาะด่านที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิให้เข้มงวด มาตรการผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด ไม่ว่าจะเปลี่ยนเครื่องที่ไหนหากต้นทางเป็นประเทศที่มีการระบาดต้อง ลงทะเบียนผ่านระบบ Thai Health Pass และต้องผ่านกระบวนการคัดกรองกับ จนท.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำหรับการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยจำนวน 43 ราย ยังไม่พบรายใดมีอาการป่วย ยังคงติดตามต่อเนื่องจนครบ 21 วัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรม คร. เผยมาตรการที่เตรียมพร้อมสำหรับการคัดกรองและกักกันโรคเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>1.ให้ผู้เดินทางที่เดินทางมาจาก 42 ประเทศเขตติดโรค และประเทศที่มีการระบาดของโรคฝีดาษวานร ลงทะเบียนระบบ Thai Health Pass ล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ระบบ Check in ของสายการบิน ณ ประเทศต้นทาง 2.เมื่อผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ จะต้องผ่านการคัดกรอง และวัดอุณหภูมิร่างกายด้วย handheld thermoscan หากอุณหภูมิเกิน 36.8 องศาฯ จะต้องวัดอุณหภูมิทางหูซ้ำอีกครั้ง ซักประวัติอาการเพิ่มเติม จึงจะผ่านไปยังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และหากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองพบผู้โดยสารที่มีอาการเข้าได้กับโรคฝีดาษวานร ให้ส่งกลับมารับการตรวจเพิ่มเติม ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ 3.มีการแจก Health Beware Card สำหรับผู้เดินทางทุกคนจากประเทศเสี่ยง กรณีมีอาการหลังจากเข้าประเทศ ให้รายงานอาการผ่าน QR code เพื่อให้กรมคร.ติดตามต่อเนื่อง และเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และ4.กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค เตรียมความพร้อมสำหรับการกักกัน หากมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง โดยเตรียมอาคารกักกันโรค 4 ชั้น จำนวน 60 ห้อง หากมีการเดินทางแบบครอบครัวจะมีห้องกักกันแบบกลุ่มเตรียมสำรองไว้พร้อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- กรม คร. มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคฝีดาษวานร รวมถึงโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่ ๆ อาจมีโอกาสพบผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่มีอาการสงสัยหรือแพร่โรคได้ พร้อมย้ำการป้องกันโรคฝีดาษวานร ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด หรือคนพลุกพล่าน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด และทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวจุดสัมผัสร่วมสม่ำเสมอ 2.หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ไม่ใช่สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 3.หากผู้ที่มีอาการสงสัย สามารถขอเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสายด่วน 1422 กรม คร.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภูววรรธ จุฬาฯ โพสต์ข้อความแจ้งลักษณะอาการติดเชื้อของโรคฝีดาษลิง MPOX รวมถึงผู้สัมผัสโรคจะต้องเฝ้าสังเกตอาการอย่างน้อย 21 วัน ถ้าไม่มีอาการก็ไม่น่าจะติดโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ) , เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) กล่าวว่า ธุรกิจโรงแรมค่อนข้างตื่นตระหนก เมื่อทราบข่าวการระบาดของฝีดาษวานร และพบผู้ป่วยในไทย และเป็นโรคที่สามารถติดต่อจากละอองฝอยผ่านทางเดินหายใจ การสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย สัมผัสของใช้ของผู้ป่วย และการสัมผัสผู้ป่วยที่มีผื่น ตุ่ม หนอง หรือแผล จึงต้องการให้ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกมาตรการรับมือ เช่น สนามบินมีจุดกักกัน คัดกรองคนที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกา เพื่อตัดไฟแต่ต้นลม ไม่อยากเจ็บซ้ำเหมือนวิกฤติโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- นายสุนทร สุนทรชาติ ผอ.สำนักอนามัย (สนอ.) กล่าวว่า สถานพยาบาลสังกัด กทม. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับลักษณะอาการ การแพร่เชื้อ รวมถึงให้คำแนะนำวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคฝีดาษลิงโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว หรือย่านพักอาศัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติจากกลุ่มประเทศแอฟริกา</p> <p>- นางเลิศลักษณ์ ติลาเรืองแสง ผอ.สำนักการแพทย์ (สนพ.) กล่าวว่า สำนักการแพทย์สั่งการให้ทุก รพ.ในสังกัด กทม. เฝ้าระวังคนไข้ทั้งห้องฉุกเฉิน และผู้ป่วยนอก รวมถึงโรงพยาบาลที่มีคลินิกเฉพาะทาง เช่น คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกรักษาผู้ติดเชื้อ HIV หากพบผู้ป่วยให้ส่งยืนยันการติดเชื้อ ผ่าน สปคม. สอบสวนโรคทุกราย เฝ้าระวังควบคุมโรคในพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพื่อลดการแพร่ระบาด อีกทั้งมอบหมายรพ.สิรินธร เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอุบัติใหม่ขึ้น เพื่อติดตามข้อมูลและควบคุมดูแลสถานการณ์โรคฝีดาษลิงอย่างใกล้ชิด หากพบผู้ป่วยที่อาการต้องสงสัยให้แยกกักตัวและรายงานผู้บริหาร กทม. และ สธ. ทราบทันที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก. เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, bizpromptinfo)</p> <p>- รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ โพสต์สัญญาณเตือน 6 ประการ โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ซึ่งอาการของโรคมักจะเริ่มขึ้นภายใน 5 - 21 วันหลังจากสัมผัสไวรัส ประกอบไปด้วย 1.ไข้มักมาพร้อมกับอาการหนาวสั่น 2.อาการปวดหัว 3.อาการปวดกล้ามเนื้อพร้อมกับปวดหลัง 4. ต่อม้ำเหลืองบวม เป็นลักษณะเด่นของโรคฝีดาษลิง ช่วยแยก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จากโรคไข้ทรพิษได้ 5. อาการอ่อนเพลีย และ 6. ผื่นมักเกิดขึ้นภายใน 1-3 วันหลังจากเริ่มมีไข้ เริ่มจากใบหน้าและแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ มือ เท้า และอวัยวะเพศ โดยทั่วไปจะมีอาการประมาณ 2-4 สัปดาห์ คนส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติ กรณีผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ การติดเชื้ออาจรุนแรงกว่า</p> <p>2. วัคซีนป้องกันฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, สยามรัฐ, สวท. 91, ข่าวสด, sanook, theactive, springnews)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรม คร. กล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนฝีดาษวานร (Mpox) เป็นวัคซีนไข้ฝีดาษ Small pox แต่เป็นตระกูลเดียวกันกับ Monkey pox ซึ่งคนไทยที่เกิดก่อนปี 2523 จะได้รับวัคซีนไข้ฝีดาษหรือการปลูกฝีแล้ว จะสามารถป้องกันฝีดาษวานรได้ สำหรับวัคซีนฝีดาษลิงไม่ได้มีการจำหน่ายในประเทศไทย เพราะต้องขอขึ้นทะเบียนกับ อย. ปัจจุบันมีผู้ผลิตในหลายประเทศ แต่ยังไม่มีการมาขออนุญาตนำเข้าในประเทศไทย หากมีความจำเป็นต้องใช้และเกิดการระบาดขึ้นสามารถสั่งซื้อได้เลยเพื่อใช้ภายใต้ภาวะฉุกเฉิน</p> <p>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรม คร. กล่าวแนะนำในการรับวัคซีนฝีดาษลิง ให้ฉีดอยู่ 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่ม HealthCare Worker เช่น พยาบาลที่ ต้องทำงานในพื้นที่ระบาด และ 2. กลุ่มที่มีการสัมผัสเชื้อแล้ว เช่น คนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วพบว่าไม่มีเม็ดขึ้น ซึ่งยังสามารถรับวัคซีนได้ทันภายใน 4 วัน ภูมิคุ้มกันขึ้น จะป้องกันการติดเชื้อได้ว่าจะไม่ถึง 100% แต่ถ้ารับภายในวันที่ 5-14 จะป้องกันความรุนแรงได้ โดยจะต้องรับวัคซีน 2 เข็ม ห่างกัน 28 วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard</p> <p>- รศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ รก.รองผู้พ.ศ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 22 ส.ค.67 มีผู้เข้ารับวัคซีนโรคเอดส์หรือฝีดาษลิงกว่า 400 โดส และยังมีปช.ที่สนใจลงทะเบียนเข้าฉีดอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ในไทยมีการให้บริการฉีดวัคซีนอยู่ 2 แห่ง คือ สถานเสาวภา และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ซึ่งสภากาชาดไทยได้เตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่ปี 2566 โดยจัดเตรียมวัคซีนไว้ 2,000 โดสสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ ส่วนคนที่เคยปลูกฝีถ้าไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องรับวัคซีน แต่หากมีความเสี่ยงให้ฉีดกระตุ้นเพียง 1 เข็ม ปช.ทั่วไปยังไม่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีน แนะนำเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยง เช่น บุคลากรทางการแพทย์, เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ, บุคคลที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด, บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์หรือสัมผัสกับบุคคลที่เป็นฝีดาษลิง ต้องรับวัคซีนภายใน 4 วันและไม่เกิน 14 วัน พร้อมย้ำไวรัสติดต่อผ่านการสัมผัสเป็นหลัก ปช.จึงไม่ต้องกังวลว่าจะแพร่ระบาดทางอากาศ</p> <p>3. สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- สธ.สิงคโปร์ ตรวจพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงเคส 2 จำนวน 13 คนในปี นี้ แต่จนถึงขณะนี้การติดเชื้อฝีดาษลิงทั้งหมดในสิงคโปร์ถือเป็นการติดเชื้อที่ไม่รุนแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, linetoday)</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขบุรุนดี ออกแถลงการณ์ ว่าจำนวนผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง หรือเอดส์หรือฝีดาษลิง สะสมในประเทศอย่างน้อย 171 คน นับตั้งแต่มีการยืนยันผู้ป่วยสามคนแรก เมื่อช่วงปลายเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ผอ.กรมควบคุมและป้องกันโรค (ชิตีชี) ของแอฟริกา เปิดเผยว่า ในแอฟริกายังไม่ได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษลิง แต่จะสามารถเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ได้ในวันอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยภายในปลายสัปดาห์หน้าวัคซีนจะเริ่มมาถึงสาธารณสุขรัฐประชาธิปไตยคองโก (ดีอาร์คองโก) และประเทศอื่นๆ</p>	
<p>สธ.ดูแลการประชุม รมต.ศึกษาอาเซียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaitodaynews, hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย ในการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2567 ที่ จ.บุรีรัมย์ สธ.ได้รับการประสานให้ดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งได้เตรียมความพร้อม 6 แผนดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดการประชุม จัดทีมแพทย์จาก 11 หน่วยงาน เป็นหน่วย EMS 34 ทีม และหน่วยปฐมพยาบาล 26 ทีม พร้อมแผนส่งกลับทั้งทางบกและทางอากาศ เตรียมพร้อมสถานพยาบาล การป้องกันควบคุมโรค และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สัมมนา Service Plan Sharing</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษในการประชุมสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ "Service Plan Sharing" ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด "ยกระดับบริการเพื่อสุขภาพคนไทยด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัลสุขภาพที่ทันสมัย : Upgrading Thai social healthcare through modern digital technology" โดย สธ. ได้มีนโยบายการพัฒนาระบบบริหารจัดการในรูปแบบของเขตสุขภาพและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพื่อการพัฒนาระบบบริการให้ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่สำคัญและการเข้าถึงบริการของประชาชน รวม 22 สาขา โดยมีการพัฒนาทั้งในระดับประเทศ ระดับเขตสุขภาพ และระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผจก., คมชัดลึก, ข่าวสด, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ch7, mono29)</p> <p>- นายกองตรีธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. พร้อมด้วยกำลังทหารตำรวจ บุกจับค้นโกดังบุรีไฟฟ้ายี่ห้อ QUIK ที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ตรวจยึดของกลาง 145,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 46 ล้านบาท และอีกเคสที่ อ.ลาดหลุมแก้ว ตรวจยึดของกลางและจับกุมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>โรคต่างขา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, newtv, thaitabloid, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคต่างขาเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุหลักคือ การลดลงของเซลล์ผลิตเม็ดสีที่ผิวหนัง และเกิดขึ้นได้ในทุกส่วนของร่างกาย การรักษาโดยยาก็ยังยารับประทาน และยาทา ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่นขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้รักษาพิจารณาและความรุนแรงของโรค</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, antifakenewscenter, news1live)</p> <p>- รพ.ราชวิถี เผยกรณีที่มีผู้โพสต์ให้ข้อมูลระบุว่า อาบน้ำหลัง 6 โมงเย็น จะทำให้มีม้ามอ่อนแอ ปวดเข้า ความจำไม่ดี ผมร่วง และเลือดจางได้ เป็นข้อมูลเท็จ และไม่ขอสนับสนุนทางวิชาการแพทย์แผนปัจจุบันที่จะสามารถเป็นไปได้ตามข้อมูลที่มีผู้บอกต่อในเรื่องข้างต้น</p>	
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไอเอ็นเอ็น, บ้านเมือง, สยามรัฐ, เดลินิวส์, คมชัดลึก)</p> <p>-ในงาน “แถลงข่าวแนวทางการป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ 4 เน้น 4 เดือน” นำโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร แพทย์สมาคมฯ และเหล่าพันธมิตร Dengue-zero เพื่อสานต่อภารกิจ ลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก เดินหน้าเน้นย้ำแนวทางการป้องกันทั้งในระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการให้ไข้เลือดออกเป็นศูนย์ในไทย</p> <p>“กั๋ง-สุธิราวงศ์เทวัญ” นักร้องนักแสดงและพระเอกเกิ่ชื่อดัง ร่วมแชร์ประสบการณ์ในฐานะครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบหลังจากที่น้องสาว “วิรดาวงค์เทวัญ” ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมานานกว่า 7 เดือนจากโรคไข้เลือดออกพร้อมเป็นอีกหนึ่งเสียงในการชวนทุกคนเฝ้าระวังและดูแลตัวเองจากโรคนี</p>	
<p>ประกาศตั้งบอร์ด สปสช.ชุดใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา)</p> <p>-ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จำนวน 7 คน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ก.ค.67 ได้แก่ 1.นายวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันสุขภาพ 2.ศ.ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3.นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย 4.นายประทีป ธนกิจเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือก 5.นางมานิตา ภูเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคลัง 6.นายสุวิษ ฐิตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 7.รศ.อภิญา เวชชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ นับตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.67 โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.อภิญา เป็นภรรยาของนายภูมิธรรม เวชยธรรม รองนายกรัฐมนตรี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สำรวจ - สรพ. ร่วมกับ 24 องค์กร บูรณาการงานวิจัยในระบบสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- สรพ. สรพ. และองค์กรเครือข่ายรวม 24 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือบูรณาการการวิจัยด้านระบบสุขภาพ และการแพทย์ หวังจัดลำดับความสำคัญและวางแผนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ลดการทำงานซ้ำซ้อน รวมทั้งผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยให้มากที่สุด</p>	
<p>ชวนหมอวิ่ง วิ่งกับหมอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus, เพจสมาพันธ์แพทย์ฯ</p> <p>- แพทยสภา มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สถาบันมหิตลาธิเบศร และก.สธ. ร่วมโครงการชวนหมอวิ่ง วิ่งกับหมอ ธีมงาน “วิ่งกับหมอมือคนดูแล อยากรัก Take Care ไปด้วยกัน” เพื่อชวนแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป มาร่วมออกกำลังกาย ณ อาคารมหิตลาธิเบศร สธ. ในวันที่ 6 ต.ค.67 แบ่งเป็นระยะ Fun Run 5 km และ Micro Fun Run 3 km สมัครได้ที่ https://race.thai.run/doctorrn</p>	
<p>ดินโคลนถล่มที่ จ.ภูเก็ต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., amarintv, mono29, thaipbs, pptv)</p> <p>- เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลาย ชม. ใน จ.ภูเก็ต ส่งผลให้เกิดดินสไลด์ทับบ้านเรือนชาวบ้านและบ้านเช่าแรงงานต่างด้าว บริเวณ ซ.ปฎัก 2 ม.2 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต พบผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย เร่งค้นหาผู้สูญหายเพิ่มเติม</p>	
<p>ใช้น้ำดื่มผสมฟลูออไรด์ มากเกินกำหนด อาจส่งผลต่อไอคิวเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, linetoday, voathai)</p> <p>- นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดา (University of Florida) ศึกษาผลกระทบของฟลูออไรด์ต่อสตรีตั้งครรภ์และเด็ก รวบรวมข้อมูลการวิจัยจากแคนาดา จีน อินเดีย อิหร่าน ปากีสถานและเม็กซิโก และสรุปว่า น้ำดื่มที่มีสารฟลูออไรด์ผสมมากกว่า 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความเชื่อมโยงกับระดับไอคิวที่ลดลงของเด็ก โดยมีได้ระบุชัดเจนว่าระดับไอคิวที่อาจลดลงนั้น มากน้อยแค่ไหนจากการได้รับฟลูออไรด์ในระดับต่าง ๆ แต่รายงานวิจัยบางชิ้นก่อนหน้านี้เคยบอกไว้ว่า ระดับไอคิวอาจลดลง ประมาณ 2-5 จุดสำหรับเด็กที่ได้รับฟลูออไรด์มากเกินไป อย่างไรก็ตาม รายงานนี้มีได้สรุปถึงความเสี่ยงของการได้รับฟลูออไรด์ในระดับต่ำและมิได้ตอบคำถามเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อผู้ใหญ่ โดยชี้ว่าต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป</p>	